



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ TƯ QUỐC HỘI KHÓA XIV

Đổi mới, sáng tạo và hành động



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ.

Sau hơn 1 tháng làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Sau khi kết thúc kỳ họp, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về những đổi mới kỳ họp.

Phóng viên: Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

được đánh giá có nhiều đổi mới và thành công trên nhiều phương diện, đồng chí đánh giá như thế nào về điều này?

Đồng chí Phạm Văn Tuấn: Đúng vậy, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV đã thành công trên rất nhiều phương diện như: thảo luận và thông qua các dự án luật, những vấn đề quyết sách về kinh tế - xã hội, cách thức điều hành của Quốc hội và cả trên phương diện truyền thông.

Tại kỳ họp này, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động tiếp tục được thể hiện rõ: chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời; cách thức thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước được đổi mới, tăng thời gian thảo luận tại hội trường, tăng cường tính đối thoại, tranh luận đã tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Việc bố

trí nhiều hơn các phiên truyền hình, phát thanh trực tiếp những nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là việc thảo luận về các báo cáo kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới... đã góp phần

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN HÌNH

Toàn tỉnh đã gieo trồng trên 34.100ha cây màu vụ đông

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, nông dân trong tỉnh đã gieo trồng được trên 34.100ha cây màu vụ đông, trong đó: ngô 5.905ha, khoai tây 4.421ha, dưa bí 5.500ha còn lại là các cây trồng khác.

Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện rét đậm, rét hại, bà con lưu ý bón thúc thêm phân kali, phân lân và giảm lượng phân đạm để cây trồng khỏe mạnh, tăng khả năng chống rét. Bảo đảm

chế độ nước tưới phù hợp, tránh để dư thừa nước dẫn tới hiện tượng vàng lá, thối bẹ, thối củ; tưới thưa hợp lý nhánh, cành cho bộ tán thông thoáng, hạn chế sương muối và sâu bệnh hại. Nếu có điều kiện nên làm vòm bằng nilông che sương muối và giữ ẩm cho rau. Cần chú ý các bệnh hại phát sinh như mốc sương, thán thư, phấn trắng; phun phòng định kỳ 10 ngày/lần bằng các loại thuốc trừ nấm đặc hiệu như Ricide, Ridomil, Alette, Antracol.

LƯU NGÂN



Bón thúc thêm kali, phân lân và giảm lượng phân đạm để cây trồng khỏe mạnh, tăng khả năng chống rét.

ĐỒNG HƯNG Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong lĩnh vực đất đai

Huyện ủy Đồng Hưng vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện" cho gần 400 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí lãnh đạo và công chức địa chính phụ trách đất đai các xã, thị trấn...

Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến hết năm 2020 có 100% xã, thị trấn trên địa bàn được đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, chuẩn hóa hồ sơ địa chính; công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cơ bản hoàn thành đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, đạt trên 90% đối với đất nông nghiệp, trên 50% đối với đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc quản lý, sử dụng đất; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến đất đai, bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất.

(Xem tiếp trang 4)
ANH ĐÀO

Công bố quyết định chuyển từ Chi bộ thành Đảng bộ Công ty Cổ phần Sao Mai

Sáng ngày 26/11, Công ty Cổ phần Sao Mai tổ chức lễ kỷ niệm 16 năm thành lập và công bố quyết định chuyển từ Chi bộ thành Đảng bộ Công ty Cổ phần Sao Mai. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, đồng đảng đối tác, khách hàng dự và chúc mừng.

Công ty Cổ phần Sao Mai thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 26/11/2001 với mặt hàng kinh doanh ban đầu là thuốc tân dược. Trải qua 16 năm không ngừng nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể toàn Công ty, đặc biệt từ khi thành lập chi bộ Đảng năm 2007, Công ty Cổ phần Sao Mai dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng đã có bước phát triển bứt phá, vượt bậc. Năm 2017, cùng với kinh doanh thuốc vật tư y tế, Công ty đã mở rộng thêm lĩnh vực phòng khám đa khoa nhằm cung cấp dịch vụ khám, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, thuận tiện đến đồng bào cán bộ và nhân dân. Đến nay, Công ty Cổ phần Sao Mai tự hào tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 200 lao động tại Công ty và 500 đại lý thuốc Sao Mai; nộp ngân sách nhà nước từ 18 - 20 tỷ đồng/năm, góp phần cùng ngành Y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh xã hội và phát triển

(Xem tiếp trang 4)
HÀ ANH

Hơn 1.000 người cao tuổi được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh vừa hoàn thành đợt khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi theo chương trình triển khai mô hình "Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, năm 2017".

Bắt đầu từ ngày 20 và kết thúc đợt khám bệnh ngày 24/11, đã có hơn 1.000 người cao tuổi tại 5 xã gồm Hồng Phong (Vũ Thư), Đông Kinh (Đông Hưng), Nam Bình (Kiến Xương), Tân Hòa (Hưng Hà) và Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) được khám bệnh lâm sàng, tư vấn cách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, phòng tránh những bệnh thường gặp ở người cao tuổi, đồng thời được cấp miễn phí một số loại thuốc bổ.

Tại những nơi đến khám, nhìn chung các cụ cao tuổi, cán bộ và người dân địa phương đều phấn khởi, đánh giá cao hiệu quả đợt khám bệnh do Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức. Đồng thời đều ý thức cao hơn trong chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho bản thân và những người xung quanh.

HÀ DUNG

Phấn đấu hết tháng 11 hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở

(Xem trang 3)



Việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở giúp người lao động yên tâm công tác gắn bó với doanh nghiệp.

Tích cực bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

(Xem trang 4)

ỦY BAN MTTQ HUYỆN HƯNG HÀ Tặng 69 suất quà cho người nghèo

Sau một tháng phát động xây dựng quỹ vì người nghèo, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà đã tiếp nhận sự ủng hộ của 146 cơ quan, đơn vị với số tiền 445 triệu đồng; nhiều trường học đã ủng hộ từ 5 - 10 triệu đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức trao tặng 69 suất quà cho hộ nghèo, trong đó có 4 suất quà của Hội đồng hương Thái Bình tại Matxcova (Nga) và quỹ vì người nghèo của huyện tặng cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như cháu Vũ Trọng Việt đang mắc bệnh u máu, cháu Nguyễn Văn Hoàng, học sinh Trường Tiểu học Vũ Thị Thục, xã Đoàn Hùng là trẻ mồ côi, bà Phạm Thị Hồng, xã Thống Nhất và anh Trần Văn Sơn, xã Diệp Nông, mỗi suất quà 4 triệu đồng.

NGUYỄN HẢI HƯNG
(Đài TTTH Hưng Hà)

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH NAM CHÍNH Nhiều cơ chế hỗ trợ người dân

Nhà máy nước sạch Nam Chính cung cấp nước cho 9 xã khu Nam và khu du lịch sinh thái cồn Vành của huyện Tiên Hải. Tỷ lệ dùng nước sạch của bà con đạt trên 40%, từ giờ đến cuối năm nhà máy phấn đấu đạt 65% trở lên.

Để hoàn thành mục tiêu này, phía nhà máy đã gặp gỡ lãnh đạo các xã, các thôn vận động cùng vào cuộc, đồng thời ban hành nhiều cơ chế như: đổi với những hộ lắp mới, nếu nộp hết tiền sẽ được nhà máy khuyến mại 30m³ nước, với những hộ không có điều kiện nộp luôn thì có thể đóng tiền thành 2 đợt, mỗi đợt cách nhau 6 - 12 tháng. Với những hộ đặc biệt khó khăn mà có nhu cầu lắp đường ống sử dụng nước sạch nhà máy sẽ có những hỗ trợ riêng.

Bên cạnh đó, chính quyền nhiều xã đã vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu hay là tạo điều kiện vay nguồn vốn nước sạch từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

NGUYỄN HƯỜNG
(Đài TTTH Tiên Hải)